

# HỘI ĐỒNG CẤP PHÉP DỊCH VỤ CẮT TÓC VÀ THẨM MỸ IDAHO QUY TẮC AN TOÀN VÀ KHỬ TRÙNG CHO CÁC CƠ SỞ VÀ CƠ SỞ

**TRƯỜNG HỌC.** Các cơ sở và trường học phải được tách biệt với các khu vực sinh sống bằng các bức tường chắc chắn và/hoặc cửa có thể đóng được. Tất cả các cơ sở và trường học phải được duy trì một cách có trật tự và sao cho an toàn và thoải mái cho người vận hành và khách hàng. Sàn nhà, tường, trần nhà, đồ nội thất và tất cả các đồ vật cố định khác phải được giữ sạch sẽ và luôn được sửa chữa tốt. (Quy tắc 851.01)

**LÀM SẠCH DỤNG CỤ.** Tất cả các dụng cụ mà người vận hành sử dụng phải được làm sạch kỹ lưỡng sau mỗi lần sử dụng và trước khi khử trùng. (Quy tắc 851.02)

**KHỬ TRÙNG VÀ TẨY TRÙNG DỤNG CỤ.** Tất cả các dụng cụ và vật dụng mà người vận hành sử dụng phải được khử trùng hoặc tiệt trùng sau khi làm sạch và trước khi sử dụng cho mỗi khách hàng bằng chất khử trùng hoặc chất tẩy trùng như được định nghĩa trong Quy tắc 010.04 và 010.11. Tất cả chất khử trùng phải được pha trộn và thay đổi theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Có thể sử dụng các phương pháp khử trùng như ngâm, xịt và lau. Thời gian tiếp xúc được liệt kê trên nhãn của chất khử trùng phải được tuân thủ trong mọi trường hợp. Các vật dụng hoặc bề mặt phải được ngâm hoàn toàn trong chất khử trùng, hoặc có thể nhìn thấy ướt nếu sử dụng bình xịt hoặc khăn lau, trong toàn bộ thời gian tiếp xúc. (Quy tắc 851.03)

**DỤNG CỤ DÙNG MỘT LẦN VÀ BẢNG XÓP.** Dụng cụ và vật dụng chỉ sử dụng một lần hoặc xốp phải được vứt bỏ ngay lập tức vào thùng đựng chất thải sau mỗi lần sử dụng cho khách quen hoặc đưa cho khách hàng để mang về nhà cho mục đích cá nhân, với điều kiện không được mang dụng cụ trở lại cơ sở để sử dụng trong tương lai. (Quy tắc 851.04)

**SÁP VÀ CÁC DỊCH VỤ SÁP.** Parafin, sáp và tất cả các dung dịch hoặc hợp chất khác phải được che phủ và duy trì không có tạp chất lạ. Chỉ những đồ dùng một lần đã được khử trùng hoặc không sử dụng mới được cho vào thùng chứa sáp hoặc parafin. Sáp và parafin phải được phân phối để sử dụng cho khách hàng theo cách sau:

- Có thể lấy sáp ra khỏi bình đựng sáp dùng nhiều lần để sử dụng cho khách hàng bằng một trong các phương pháp sau: (i) Dao trộn sử dụng một lần được xử lý sau một lần nhúng/ứng dụng duy nhất; (ii) Dao trộn bằng nhựa đã khử trùng với một thìa đã khử trùng được sử dụng cho mỗi lần nhúng vào bình đựng sáp; hoặc (iii) Đặt tất cả sáp cần thiết cho toàn bộ dịch vụ vào cốc dùng một lần, dùng một lần hoặc hộp đựng có thể được làm sạch và khử trùng đúng cách, chẳng hạn như bát thép không gỉ. Cốc, bất kỳ loại sáp nào còn sót lại và tất cả các dụng cụ bôi một lần phải được vứt bỏ ngay lập tức khi kết thúc dịch vụ. Đây là trường hợp duy nhất trong đó một ứng dụng duy nhất có thể được sử dụng cho toàn bộ dịch vụ.
- Sáp parafin phải được chia từng phần cho mỗi khách hàng trong một túi hoặc hộp đựng khác, hoặc phân phối theo cách để tránh nhiễm bẩn nguồn cung cấp chưa sử dụng. Tất cả các phần được sử dụng cho khách hàng phải được xử lý ngay sau khi sử dụng. (Quy tắc 851.05)

**CÁC DỊCH VỤ TRANG ĐIỂM.** Tất cả các dịch vụ trang điểm phải tuân theo các yêu cầu trong Quy tắc 852. (Quy tắc 851.06)

**CÁC DỊCH VỤ LÀM MÓNG.** Bên được cấp phép phải tuân thủ các quy trình khử trùng sau đây giữa mọi khách hàng:

- Tất cả bát, chậu hoặc bồn rửa tay chăm sóc chân phải được làm sạch và khử trùng trước mỗi lần sử dụng như sau: (i) Làm rỗng chăm sóc chân. (ii) Tháo tất cả các bộ phận có thể tháo rời, bao gồm màn hình, tấm chân, cánh quạt và quạt. (iii) Làm sạch các bộ phận có thể tháo rời bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa và nước, rửa sạch và nhúng các bộ phận vào chất khử trùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất để có thời gian tiếp xúc thích hợp. (iv) Chà rửa bát bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa và rửa lại bằng nước sạch. (v) Thay thế các bộ phận đã được làm sạch và khử trùng có thể tháo rời. (vi) Đổ đầy bát và thêm chất khử trùng để đạt được nồng độ thích hợp. (vii) Để dung dịch khử trùng ngâm hoặc chảy qua hệ thống bát chứa nước tuần hoàn trong thời gian tiếp xúc khuyến nghị của nhà sản xuất. (viii) Xả nước trong lồng giặt, xả sạch và phơi khô trong không khí hoặc lau khô bằng khăn giấy sạch.
- Mũi khoan kim loại có thể được ngâm trong axeton để loại bỏ sản phẩm móng tay. Khi loại bỏ axeton, chúng phải được làm sạch bằng xà phòng, nước và bàn chải, sau đó rửa sạch trước khi nhúng vào chất khử trùng. Các mũi khoan phải còn trong chất khử trùng trong thời gian tiếp xúc hoàn toàn. (Quy tắc 851.07)

**CẤP NƯỚC VÀ RỬA TAY.** Nguồn cấp nước phải từ nguồn đã được phê duyệt. Có đủ bồn rửa với nước nóng và lạnh, hệ thống thoát nước đã được phê duyệt, xà phòng và khăn tắm dùng một lần phải được bố trí thuận tiện trong khu vực làm việc. Người vận hành và học sinh phải rửa tay bằng nước máy và xà phòng trước khi cung cấp dịch vụ cho bất kỳ khách hàng nào. Khi không thể rửa tay, có thể sử dụng nước rửa tay có ít nhất 70% cồn (70%). (Quy tắc 851.08)

**NHÀ VỆ SINH.** Các cơ sở vệ sinh sạch sẽ, đầy đủ và thuận tiện, được bố trí và có thể tiếp cận từ bên trong tòa nhà nơi đặt cửa hàng hoặc trường học, sẽ có sẵn cho người vận hành và khách hàng sử dụng. Tất cả người vận hành và học sinh phải rửa tay bằng nước chảy và xà phòng, sau đó lau khô tay bằng khăn dùng một lần sau khi sử dụng nhà vệ sinh. (Quy tắc 851.09)

**AN TOÀN.** Phải có sẵn bộ sơ cứu có thể nhận dạng rõ ràng tại cơ sở. Không có động vật nào được phép vào cửa hàng hoặc trường học ngoại trừ chó phục vụ được huấn luyện để làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ cho người khuyết tật. Định nghĩa về động vật phục vụ và tình trạng khuyết tật sẽ được quy định trong Quy định của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tại 28 C.F.R. Mục 36.104 có hiệu lực từ ngày 11 Tháng Tám, 2016. (Quy tắc 851.10)

**GIẤY PHÉP VÀ THẺ PHÂN LOẠI.** Tất cả các cơ sở và trường học phải được cấp phép trước khi hoạt động và phải chịu sự giám sát trực tiếp của người vận hành được cấp phép. Giấy phép cơ sở và/hoặc trường học hiện tại, (các) giấy phép điều hành hợp lệ, bản sao của các quy tắc an toàn và khử trùng này và thẻ phân loại hợp lệ sẽ được hiển thị rõ ràng trong khu vực làm việc của mỗi cơ sở hoặc trường học để biết thông tin của người vận hành, cơ quan Hội đồng và công chúng. (Quy tắc 851.11)

Để có bản sao đầy đủ của các luật và quy tắc, hãy truy cập trang web của chúng tôi:

**HỘI ĐỒNG CẤP PHÉP DỊCH VỤ CẮT TÓC VÀ THẨM MỸ IDAHO**

Phòng Cấp Giấy phép Nghề nghiệp và Chuyên môn

PO Box 83720

Boise, ID 83720-0063

(208) 334-3233

dopl.idaho.gov

Sửa đổi 05/2022